



โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๖๔๒

แฟกซ์. ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๐๕

ข่าว โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสินจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญว่า “จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ” โรงพยาบาลตากสิน กำหนดจัดงานในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายแพทย์สรายุทธ สนธิแก้ว) ให้เกียรติเป็นประธาน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานเขตคลองสาน สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา สำนักการศึกษา สถานีดับเพลิงปากคลองสาน โรงเรียนมิตรพลพาณิชย์การ โรงเรียนวัฒนาบริหารธุรกิจ ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ ชุมชนวัดทองนพคุณ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตากสิน ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลตากสิน และประชาชนทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แจกเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สัมภาษณ์และมอบรางวัลบุคคลแก่ผู้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จและ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เชิญชมนิทรรศการเรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ แจกน้ำยาอดบุหรี่ ทั้งนี้เป็นการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน กล่าวต่อไปอีกว่า บุหรี่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรโลก องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ประชากรโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ ๕ ล้านคน บุหรี่เป็นสาเหตุการตายของโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพองและเส้นโลหิตในสมองแตกหรือตีบ บุหรือนอกจากจะทำลายสุขภาพแล้วยังทำให้ประชาชนสูญเสียรายได้และเมื่อเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น โรงพยาบาลตากสิน จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและร่วมมือ ร่วมใจในอันที่จะลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพของตนและของผู้อื่น และโรงพยาบาลตากสินมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %

นางสาวอารีย์ วงษ์เวช
ประชาสัมพันธ์รายงาน

(นางสาวพรทิพย์ วิไลทอง)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตากสิน